



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๒๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๒๓

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูก็ได้



■...แฉดวงราชภัฏ ยังจับไปที่หลากหลายมุมมองของบรรดาอธิการบดี สถาบันอุดมศึกษาการศึกษาที่มีต่อสมศ.เล่นเอากรรมการ นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิในสังกัดเกิดอาการนอนหลุด สังกะตจากการโต้ตอบระยะหลังเริ่มใช้อารมณ์มากกว่าอธิบายความด้วยเหตุด้วยผล และดูเหมือนน้ำหนักรั้งหลายจะพุ่งตรงไปที่ **ศส.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ** อธิการบดี มศว แบกรับมากกว่าผู้อื่นซะงั้น

■...ต้องชมในความสุจริตเยือกเย็นสมกับผู้บริหาร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย **ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล** ต่อความเห็นกระแสรายกให้ยุบสมศ. ตอบนิมๆ ให้คิดถึงปรัชญาการก่อตั้งสมศ.นั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่เวลานี้ทุกคนหงุดหงิดกับเกณฑ์การประเมินสมศ. ก็ต้องใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาค.ดร.ชาญณรงค์ พรุ่งโรจน์ ผอ.สมศ. ก็เคยอยู่ในทปอ. ทางออกจึงอยู่ที่การพูดคุยทำความเข้าใจกัน ลั้นๆ แต่กินใจนะ

■...การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนา เพื่อให้ทันกับสถานการณ์โลกที่เคลื่อนไป **ศส.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก** อธิการบดี ม.ราชภัฏกำแพงเพชร เปิดประตูลงนามทางวิชาการในการพัฒนาทางด้านวิชาการกับ ม.เทคโนโลยีแห่งดานัง ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของสถาบันทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีขนาด



สุวิทย์ วงษ์บุญมาก

ใหญ่ของเวียดนาม และเป็นราชภัฏแห่งแรกที่ทำความร่วมมือ

■...ส่วนม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ของ **ศส.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า** เล็งถึงสถานการณ์ของโลกยุคโลกาภิวัตน์ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม เห็นชอบกับ **ดร.รติ ธีนาร์ักษ์** ผอ.สถาบันอาเซียนศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภาษา กฎหมาย และวัฒนธรรมลาว เพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ให้กับบุคลากรและตัวแทนส่วนราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในจ.อุตรดิตถ์และใกล้เคียง ได้ประโยชน์เพียบ

■...วันนี้ สมศ. จัดประชุมเครือข่ายคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 และเสวนาเรื่อง “คุณภาพเด็กใครเป็นผู้กำหนด?” และ “ขั้นตอนการสร้างความร่วมมือของเครือข่ายในการพัฒนาสถานศึกษา” ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม เอ ชั้น 11 รร.เดอะ เบอร์เคลีย์ ไฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เริ่ม 08.30 น.

ยอดฉัตร

Yoodchat2010@gmail.com

